

## 'ศักดิ์สยาม' ชิดเส้น 14 วัน สรุปลงผลสอบคานทับดับ 2 กรมทางหลวงดูแลเต็มที่ เยียวยายืดระเบียบราชการ "ศักดิ์สยาม" ชิดเส้น 14 วัน สรุปลง ผลสอบคานสะพานกลับรถพระราม 2 ร่วงทับดับ 2 ศพ ยันกรมทางหลวง ดูแลเต็มที่ ด้านนายกวิศวกรรมสถานฯ ▶▶▶ ต่อ : คานทับ - หน้า 2

### คานทับ

ภาคเหนือที่พ้นก่อนพาราเฟด จนรับน้ำหนัก  
คานไม้ไหว

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ทำเนียบ  
รัฐบาล นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.  
คมนาคม กล่าวถึงกรณีเกิดอุบัติเหตุคานปูน  
สะพานกลับรถบริเวณถนนพระราม 2  
ด้านหน้าพ.วิภาวราม จ.สมุทรสาคร หล่นทับ  
รถยนต์ จนมีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ  
2 ราย ว่ากรมทางหลวง จะดำเนินการ  
ดูแลเต็มที่และได้มอบนโยบายไปแล้ว ส่วน  
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาครอบครัว  
ผู้เสียชีวิต ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ  
เป็นผู้พิจารณาเนื่องจากมีหลักเกณฑ์อยู่  
สำหรับการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ  
นั้น ก็ป้องกันอยู่แล้ว

เมื่อถามว่าเหตุใดจึงไม่มีการ  
กันแนวในพื้นที่ก่อสร้างให้เกิดความ  
ปลอดภัย นายศักดิ์สยามกล่าวว่า กรณี  
ดังกล่าวได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว โดยให้รายงาน  
กลับภายใน 14 วัน และจากการประชุม  
ร่วมกับอธิบดีกรมทางหลวง ได้สั่งการ

เด็ดขาดให้งดการก่อสร้างในช่วงที่ประชาชน  
เดินทาง ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ต้องรอผล  
การสอบสวนของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมา

ผู้สื่อข่าวถามว่าประชาชนยัง  
หวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยัง  
มีความกังวลใจ นายศักดิ์สยามกล่าว  
ว่า ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้  
เข้มงวดและดำเนินการให้รอบคอบ  
เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรก  
ทั้งนี้ต้องขออภัยประชาชนทุกคนต่อ  
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อถามย้ำว่าจะให้  
ความมั่นใจกับประชาชนอย่างไร เนื่องจาก  
ถนนพระราม 2 มีการก่อสร้างค่อนข้างมาก  
รมว.คมนาคม กล่าวว่า ที่จริงมีมาตรการ  
อยู่แล้ว แต่เรื่องนี้อาจยังไม่อยู่ใน  
กระบวนการ โดยหน่วยงานดำเนินการเป็น  
ศูนย์ก่อสร้างสะพาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ  
แต่กรณีดังกล่าวอาจจะมาจากมนุษย์ ย้ำว่า  
ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อเท็จจริง  
ดีกว่า ยังไม่พูดไปก่อนเพราะไม่ใช่  
ผู้เชี่ยวชาญ และต้องสรุปให้ทันตามเวลา

วันเดียวกัน ดร.ธนศ วีระศิริ  
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  
หรือ วสท.พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบ  
สะพานกลับรถที่เกิดเหตุคานสะพานพัง  
ถล่มลงมาทับรถยนต์จนมีผู้เสียชีวิต โดย  
ดร.ธนศ กล่าวว่า จากการตรวจสอบ  
ในครั้งนี้นพบสภาพชำรุดของคานกับเหล็ก  
ที่ค้างอยู่บนสะพาน แต่คานหลักที่ร่วงลง  
มาถูกเก็บกวาดไปแล้ว ซึ่งสะพานที่เห็น  
ปกติจะมีพื้นวางอยู่บนคานหลัก และมี  
คานเล็กรูปตัวไอยึดไว้ โดยการก่อสร้าง  
ต่างๆ ต้องเริ่มจากส่วนล่างขึ้นข้างบน ฉะนั้น  
การรื้อก็ต้องเริ่มจากบนลงล่างเช่นกัน

ดร.ธนศกล่าวต่อว่า สำหรับ

สะพานนั้นแทนแบริเออร์กั้นรถตก หรือ  
พาราเฟด คือสิ่งสุดท้ายที่จะถูกติดตั้ง  
จึงเป็นสิ่งที่ต้องรื้อออกก่อน แต่จากการ  
ตรวจสอบครั้งนี้ คาดว่าอาจมีการรื้อพื้น  
ก่อน จึงทำให้พาราเฟดซึ่งติดตั้งอยู่  
ข้างนอกสุดรับน้ำหนักแทนคานไม้ไหวจน  
ร่วงลงมา อย่างไรก็ตาม กรณีนี้เป็นเพียง  
ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยัน  
ได้ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจาก  
เรื่องใด และยังไม่อาจชี้ชัดว่าเป็นความ  
ประมาทหรือไม่ โดยการคุมงานก่อสร้าง  
เช่นนี้ต้องมีวิศวกรควบคุมดูแลอยู่แล้ว  
แต่ต้องรอผลการตรวจสอบหลังจากมีการ  
ตั้งคณะกรรมการในภายหลัง

ดร.ธนศกล่าวอีกว่า ความเสียหาย  
ที่เกิดขึ้นก็มีโอกาสที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ  
แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากเหตุที่  
เคยมีรถบรรทุกไฟไหม้บนสะพานหรือไม่  
ส่วนแนวทางการแก้ไขต่อจากนี้ต้อง  
ปิดการจราจรเพื่อความปลอดภัยของ  
ประชาชน และต้องถอดพาราเฟดก่อน  
รื้อพื้น ซึ่งอธิบดีกรมทางหลวง สั่งรื้อคาน  
และสิ่งกีดขวางการจราจรออกเพื่อให้การ  
สัญจรคล่องตัว คาดว่าจะเปิดสัญจรได้  
วันที่ 3 สิงหาคมนี้

“จากนี้กรมทางหลวงและ วสท.  
จะตรวจสอบโครงสร้างอย่างละเอียดโดย  
การสแกน 3 มิติ และตรวจทางแล็บ  
อย่างไรก็ดี ต้องขออภัยประชาชนที่อาจ  
ดำเนินการล่าช้า หรืออาจทำผิดพลาดไป  
ปกติแล้วสิ่งก่อสร้างต่างๆ จะมีการบำรุง  
รักษาอยู่เสมอ สำหรับถนนสายนี้มีสะพาน  
ทั้งหมด 16 จุด ซึ่งขณะนี้มิสะพาน  
แห่งนี้เพียงจุดเดียวที่มีการซ่อมสร้าง หาก  
ประชาชนพบว่าสิ่งก่อสร้างมีรอยร้าวลึก

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 3 สิงหาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15070

หน้า: 1(ล่าง), 2

Col.Inch: 50.85 Ad Value: 63,562.50

PRValue (x3): 190,687.50 คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ศักดิ์สยาม' ชี้เดิน 14 วันสรุปผลสอบคานทับดับ 2 กรมทางหลวงดูแลเต็มที่เยียวยายึด...

เป็นแนวตรงยาว ไม่ว่าจะที่พื้นหรือผนัง  
สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งแก้ไขได้  
ทันที แต่ถ้าเป็นรอยแตกสะเปะสะปะอาจ  
เป็นการเสื่อมสภาพของพื้นผิว” ดร.ธนศ  
กล่าว